

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5659 - THỨ BA NGÀY 15/9/2020 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Vừa sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 326/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Kết luận nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các địa phương, nhất là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Hải Dương và nhiều địa phương khác đã thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống

dịch. Về cơ bản, dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tính đến ngày 14/9, đã có 12 ngày liên tục không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng; các địa phương có ca nhiễm đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện mục tiêu kép đạt kết quả bước đầu tích cực.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, nhất là khi Việt Nam mở cửa trở lại trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng;...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”

BÀI VIẾT "PHẢI THEO ĐÚNG KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG" ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN SỐ 217, TỪ NGÀY 22-24/8/1954

Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện Di Linh

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (trên 37% dân số), nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Di Linh xác định công tác xây dựng và phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc chú trọng phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đồng thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.

TRANG 2

Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính



Toàn bộ các xã trong tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015. Trong ảnh: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Quảng Lập - Đơn Dương.

TRANG 4

10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới

TRANG 6

KINH TẾ

Phát triển chanh không hạt ở Liêng Srôn

TRANG 3

Giữ tiếng chiêng ở N'Thol Hạ



“Xã N'Thol Hạ (huyện Đức Trọng) có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, thế nhưng, không còn dễ được nghe tiếng chiêng ngân trong cuộc sống hàng ngày. Việc giữ gìn văn hóa công chiêng - vì vậy mà vẫn là nỗi trăn trở của những người tâm huyết ở nơi đây.

TRANG 5

Đúng nhu cầu - tăng hiệu quả

TRANG 6



TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

TRANG 7

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN

www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383. VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - FAX: 3720560.

Bổ nhiệm đồng chí Đặng Đức Hiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 14/9, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy; công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Đức Hiệp - TUV, Giám đốc Sở Tài chính đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm đồng chí Hiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Dự buổi công bố quyết định còn có đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Nhan - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí là cán bộ chủ chốt của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Trần Đức Quận đã phát biểu, trao đổi và giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những đánh giá rất cao về kết quả được thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Nội chính Tỉnh



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao quyết định cho đồng chí Đặng Đức Hiệp.

ủy, chính vì vậy, sau khi đồng chí Nguyễn Xuân Tùng nghỉ hưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và bổ nhiệm đồng chí Đặng Đức Hiệp với mong muốn Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đoàn kết, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Đặng Đức

Hiệp sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, trở thành trung tâm đoàn kết nội bộ để cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp cũng phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất trên cương vị mới.

NGUYỄN NGHĨA

Vừa sẵn sàng phòng, chống...

TIẾP TRANG 1

... giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dân hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; ban hành các chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh; chủ động chuẩn bị các kịch bản, ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp có lượng lao động lớn, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh

có thể xảy ra.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy giao thương quốc tế trong điều kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy, thu hút đầu tư, nhất là từ các đối tác lớn.

Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp có tính chất “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương. Không yêu cầu xét nghiệm SAR-CoV2 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng; chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho, sốt. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra soát, bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp.

Theo chinhhphu.vn

Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở huyện Di Linh

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh, trên cơ sở mục tiêu nghị quyết toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, năm 2018, Huyện ủy Di Linh ban hành Chương trình hành động số 54-CT/HU về Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về Phát triển vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cụ thể hóa nghị quyết bằng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, định rõ mục tiêu phân đấu cụ thể cho từng thời gian của tổ chức mình. Huyện ủy Di Linh còn xác định công tác phát triển đảng trong vùng đồng bào DTTS là một nhiệm vụ trọng tâm nên đã quyết tâm đẩy mạnh công tác này bằng việc cử cán bộ là người DTTS đi đào tạo, bồi dưỡng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh cử 163 cán bộ người DTTS đi đào tạo. Sau khi đào tạo, những cán bộ này được bố trí làm việc tại các cơ quan của huyện và các xã có đông người DTTS sinh sống. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh cũng tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong vùng đồng bào DTTS. Để việc tạo nguồn phát triển đảng viên có chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các xã, thị trấn kiểm tra việc thực hiện nội

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống (trên 37% dân số), nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Di Linh xác định công tác xây dựng và phát triển đảng viên người DTTS là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc chú trọng phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; đồng thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân.



Đảng viên là người DTTS luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng địa phương Di Linh ngày một giàu đẹp.

dung kế hoạch phát triển đảng viên trong cả nhiệm kỳ và từng năm của từng địa phương.

Từ những nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh, số cán bộ là người DTTS được bố trí công việc trong các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện ngày càng tăng (chiếm tỷ lệ 13,4% cán bộ) và số đảng viên là người DTTS cũng tăng khoảng 790 người, trong tổng số hơn 4.152 đảng viên của Đảng bộ huyện Di Linh. “Nhờ đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các xã có đông người DTTS cơ bản đảm trách được vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành, năng động

hơn trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng các xã có đông người DTTS từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương”, Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh đánh giá.

Gia Bắc là xã có đông người DTTS sinh sống (khoảng 98% dân số), nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Gia Bắc đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên người DTTS. Đảng bộ xã Gia Bắc

hiện có 69 đảng viên DTTS (chiếm trên 85% tổng số đảng viên). Số đảng viên này, đa phần gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân tin tưởng, noi theo.

Trương tự, xã Sơn Điền hiện có 673 hộ, với 3.056 khẩu. Trong đó, người DTTS chiếm khoảng 97% dân số. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên người DTTS được Đảng ủy xã Sơn Điền đặc biệt quan tâm. Sự sáng tạo trong điều hành của cấp ủy, sự

gương mẫu đi đầu của từng cán bộ, đảng viên là người DTTS, cùng với các chính sách của Nhà nước dành cho vùng DTTS đã mang đến cho Sơn Điền một diện mạo mới, với nhiều khởi sắc. “Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Điền đạt 25 triệu đồng/năm. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã Sơn Điền chỉ còn 8,2%”, ông K’Vít, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền, cho biết.

Theo ông K’Đô, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, tuy là địa phương có đến trên 95% là người DTTS nhưng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Đinh Trang Thượng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, bước đầu xây dựng được những chuỗi liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, số hộ khá và hộ giàu ngày một tăng, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Đinh Trang Thượng đạt 34 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3%. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Đinh Trang Thượng đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới.

Những thành quả trên phần nào cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Di Linh trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên người DTTS nói riêng. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, tạo tiền đề quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Di Linh ngày càng phát triển.

TRIỆU KA

Phát triển chanh không hạt ở Liêng Srôn

Nhiều nông dân ở Liêng Srôn (Đam Rông) hôm nay chọn cây chanh không hạt, trồng thuần hoặc trồng xen trên diện tích cà phê sẵn có để tăng thêm thu nhập, tránh việc phụ thuộc hoàn toàn vào cây cà phê như trước.

Ông Trương Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Liêng Srôn cho biết, hiện nay bên cạnh cây cà phê, nhiều loại cây công nghiệp lâu năm như chanh, bưởi, sầu riêng được người nông dân trên địa bàn xã đưa vào trồng và cho những kết quả tích cực, cả về năng suất lẫn chất lượng. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, chanh không hạt được người dân địa phương lựa chọn nhiều, trồng thuần hoặc trồng xen trong vườn cà phê, mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con.

Người đầu tiên trồng chanh không hạt ở Liêng Srôn là ông Lâm Tấn Sơn từ những năm 2010. Nhận thấy cây chanh không hạt phù hợp với đất đai, khí hậu, bước đầu cho hiệu quả kinh tế, ông chia sẻ kinh nghiệm cho những người đồng hương của mình, đến nay những gia đình này vẫn giữ vững và mở rộng diện tích, diện hình như gia đình ông Phạm Minh Thế (Thôn 2) với 3 ha, gia đình ông Nguyễn Chí Thanh với 1,2 ha... Từ kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ, huyện Đam Rông cũng đã xây dựng mô hình trồng chanh không hạt trên địa bàn để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp người dân cải thiện thu nhập và đời sống.

Là người trẻ với tư duy mới,



Cây chanh không hạt được đánh giá rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Liêng Srôn.

sau khi tốt nghiệp Khoa Nông lâm Trường Đại học Đà Lạt, anh Kon Yông K'Khiếp cũng đã lựa chọn trồng xen canh chanh không hạt với cà phê. Trên diện tích 3 sào trồng cà phê sẵn có, K'Khiếp trồng xen 70 cây chanh. Theo tính toán của anh, khi bước vào giai đoạn kinh doanh chính, mỗi cây chanh có thể cho năng suất 80 - 100 kg/năm. Chanh không hạt thường "đắt hàng" vào mùa nắng, từ thời điểm tháng 10 cho đến sau Tết với giá bán bình quân trên thị trường dao động ở mức 10 - 15.000 đồng/kg. Bên cạnh học hỏi người đi trước, K'Khiếp cũng chủ động tìm tòi, tham khảo các mô hình trồng chanh ở miền Tây để kịp thời "bắt bệnh" cho cây tại vườn. Bởi để cây phát triển bền vững, năng suất, chất lượng cao, người trồng phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, nhất là khâu chọn giống và phòng bệnh như sâu ăn lá, nấm hồng gây hại thân cây...

"Chanh là loại cây phải chăm

sóc thường xuyên, vất vả hơn cà phê rất nhiều nhưng đây cũng là loại cây cho thu hoạch quanh năm, mỗi tháng hái khoảng 2 đợt. Nhờ đó mà cải thiện được thu nhập của gia đình mình, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cây cà phê như trước nữa", K'Khiếp chia sẻ.

Chanh không hạt trái to, vỏ mỏng, vị chua và thơm hơn nhiều giống khác nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Theo đó, năm 2016 Hội Nông dân xã Liêng Srôn đã tiến hành khảo sát và triển khai rộng rãi trong hội viên nông dân, khuyến khích bà con thay đổi suy nghĩ, tập quán canh tác, thử sức với loại cây trồng này.

Ông Rơ Ông Ha Doanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, đến nay diện tích chanh không hạt trên địa bàn khoảng 20 ha, trong đó có 5 ha của 16 hộ gia đình người dân tộc thiểu số. "Nhận thấy đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao gặp nhiều lần cây cà phê nên

chúng tôi đã tổ chức nhiều đợt tham quan, để cho bà con học hỏi từ những mô hình có năng suất cao. Trung tâm Nông nghiệp huyện cũng hỗ trợ về mặt kỹ thuật trồng và chăm sóc nên đến nay hầu hết các vườn đều đã cho thu hoạch ổn định, đạt năng suất", ông Ha Doanh cho biết thêm.

Đối với bà con DTTS, chanh không hạt là cây trồng mới, tuy không khó nhưng yêu cầu công chăm sóc nhiều và phải nắm vững kỹ thuật để trồng. Tuy nhiên, do sản xuất nhỏ lẻ nên chất lượng chưa đồng đều và chủ yếu bán hàng cho thương lái, nên giá cả không ổn định. Hiện, Hội Nông dân xã vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tích cực chuyển đổi, làm theo và nhân rộng lên khoảng 10 ha. Từ đó, sẽ có những điều kiện thuận lợi để tiến hành xây dựng thương hiệu, tìm liên kết và ổn định đầu ra, giúp bà con yên tâm hơn trong quá trình sản xuất. **HÀ THANH**

348.484 tỷ đồng doanh số cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thống kê trong 5 năm qua, toàn tỉnh Lâm Đồng có 52 chi nhánh ngân hàng thương mại, hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân đã đạt tổng doanh số 348.484 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Trong đó, đáng kể gồm các nguồn vốn tín dụng như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp (1.255 tỷ đồng); nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (622 tỷ đồng); liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản (417 tỷ đồng); mô hình nông nghiệp sạch (185 tỷ đồng). Tính riêng đến cuối quý 1/2020, doanh số lũy kế cho vay 117 xã nông thôn mới trên địa bàn là 11.652 tỷ đồng; cho vay ngắn hạn 3.043 tỷ đồng với 2.550 lượt khách hàng.

So với cùng kỳ năm trước, dư nợ ngắn hạn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Lâm Đồng chiếm tỷ lệ 62% với gần 190.000 khách hàng cá nhân, 485 doanh nghiệp và đơn vị kinh tế tập thể... **VĂN VIỆT**

Chứng nhận 5 doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Theo ngành chức năng, toàn tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận 5 doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ.

Cụ thể, gồm các quy trình trồng cây Sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế (Công ty Cổ phần Đầu tư Sâm Ngọc Linh Việt Nam); chế biến và bảo quản sản phẩm Diệp Hạ Châu được bảo hộ sở hữu công nghiệp (Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật H.Q); sản xuất men tiêu hóa sống Biosubtyl và sản phẩm vắc xin thương hàn Vi polysaccharide được Bộ Y tế công nhận và cho phép thương mại hóa sản phẩm (Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt); sản xuất Trà Lado Actiso Nhất Diệp Nguyên Hương (Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng); sản xuất hoa cúc thương phẩm đạt chứng nhận Global GAP phục vụ xuất khẩu (Công ty Cổ phần PAN - SALADBOWL).

Được biết, từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2020, toàn tỉnh Lâm Đồng không có doanh nghiệp khoa học công nghệ đăng ký thành lập mới... **MẠC KHÁI**

ĐƠN DƯƠNG: 2 tỷ đồng doanh thu sữa tươi/ngày

Thông tin từ Văn phòng UBND huyện Đơn Dương cho biết, tổng doanh thu từ nguồn sữa tươi của đàn bò sữa trong địa bàn huyện ước đạt 2 tỷ đồng/ngày. Theo đó, Đơn Dương hiện có trên 15 ngàn bò sữa, trong đó có khoảng 47% tổng đàn đang cho khai thác sữa với sản lượng bình quân 160 tấn/ngày.

Lượng sữa tươi được các công ty sữa có trạm thu mua trên địa bàn như Dalat Milk, Vinamilk, Friesland Campina thu mua với giá trung bình từ 11-14 ngàn đồng/kg, mang lại thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Đơn Dương đang phát triển đàn bò sữa theo hướng tăng quy mô đàn, tăng năng suất, chất lượng sữa, quy mô vùng và đối tượng chăn nuôi bò sữa mở rộng. **D.Q**

Phát triển hơn 200 ha chuối Laba

Ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Hợp tác xã Đa K'Nang, Đam Rông cho biết; đến thời điểm này, hợp tác xã đã vận động được 30 hộ dân tham gia liên kết trồng 200 ha chuối Laba để xuất bán qua thị trường Nhật Bản. Bình quân mỗi tháng hợp tác xã sơ chế, đóng gói sản phẩm xuất sang thị trường Nhật Bản khoảng 8 đến 12 container quả chuối, mỗi container 12 tấn, với giá bán dao

động từ 8 đến 9 ngàn đồng/kg, mỗi ha chuối cho thu hơn 200 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Ngoài việc phát triển diện tích cây chuối Hợp tác xã còn tạo việc làm từ 20 đến 30 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số với mức lương dao động từ 5 đến 7 triệu đồng. **VĂN TÂM**

Chuối xuất sang Nhật Bản được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng.

Ảnh: Việt Quỳnh



Hỗ trợ đến 250 triệu đồng/mô hình nông nghiệp hữu cơ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa hoàn thành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025, trong đó mỗi mô hình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa từ 20 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

Cụ thể, Sở này lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để hỗ trợ xây dựng 1-2 mô hình sản xuất năm hữu cơ (500 m²/mô hình) với mức tối đa 250 triệu đồng/mô hình.

Tiếp theo, các mức hỗ trợ tối đa

mỗi mô hình sản xuất, chăn nuôi hữu cơ 125 triệu đồng (5.000 m²/mô hình rau, củ, quả); 100 triệu đồng (5.000 m²/mô hình cây dược liệu); 75 triệu đồng (5 con bò thịt/mô hình); 60 triệu đồng (1 ha/mô hình mắc ca, chè và cà

phê); 50 triệu đồng (1 ha/mô hình cây ăn quả)...

Còn lại mức hỗ trợ tối đa 27,5 triệu đồng/mô hình chăn nuôi hữu cơ 500 con gà; 20 triệu đồng/mô hình sản xuất 1 ha lúa hữu cơ.

VŨ VĂN

Để ISO thúc đẩy cải cách hành chính

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh.

Hoàn tất việc triển khai ISO ở cấp xã sớm hơn 2 năm

Là một trong những tỉnh, thành trong nước đi đầu về ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước, Lâm Đồng đã triển khai hệ thống này ở cấp tỉnh, cấp huyện cũng như thí điểm tại một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhiều năm nay.

Hệ thống này trước đây có phiên bản TCVN ISO 9001:2008 được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính nhà nước; gần đây đã được nâng cấp lên phiên bản mới TCVN ISO 9001: 2015.

Để duy trì và vận hành hệ thống ISO, hằng năm ngành chức năng tỉnh lên kế hoạch thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về áp dụng ISO 9001 cũng như về nghiệp vụ kiểm tra, xây dựng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng này.

Tính đến thời điểm này, đã có 33/33 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cùng toàn bộ 12/12 huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng và áp dụng ISO 9001; đồng thời những



Toàn bộ các xã trong tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015.

Trong ảnh: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Quảng Lập - Đơn Dương.

cơ quan, đơn vị này đã thực hiện việc công bố lại khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc áp dụng ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đến nay đã đi vào nề nếp.

Theo yêu cầu của tỉnh, đến nay đã có 14/33 cơ quan cấp tỉnh thực hiện việc chuyển đổi từ phiên bản cũ TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015.

Cùng đó, tất cả UBND của 12 huyện, thành phố trong tỉnh đến nay đều đã hoàn tất việc chuyển đổi sang áp dụng và vận hành phiên bản mới ISO 9001: 2015 tại đơn vị mình.

Riêng cấp xã, lâu nay đã có một số xã, phường trong tỉnh áp dụng ISO 9001 phiên bản cũ 2008, nhưng theo yêu cầu của tỉnh, toàn bộ xã, phường

trong tỉnh đến nay đều đã đồng loạt xây dựng và áp dụng phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015. Đến cuối năm 2019 vừa qua, tất cả 142/142 xã, phường trong tỉnh đã hoàn tất việc xây dựng, áp dụng ISO phiên bản mới này. Tiến độ xây dựng và áp dụng ISO khối xã, phường của tỉnh nhanh hơn 2 năm so với kế hoạch của tỉnh đề ra trước đó.

Qua kiểm tra, đánh giá, hầu hết các đơn vị đã duy trì, cải tiến hệ thống ISO theo qui định của bộ tiêu chuẩn; thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001 và đã gửi bản công bố cho tỉnh, cập nhật khi có sự thay đổi. Một số đơn vị đã tích cực gắn các yêu cầu của chuẩn ISO 9001, chuẩn Chính phủ điện tử vào công tác CCHC để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

Tăng cường kiểm tra

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn không ít những tồn tại cần khắc phục trong việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong tỉnh hiện nay.

Trước nhất, vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa kịp thời cập nhật hệ thống tài liệu, thủ tục hành chính khi có sự thay đổi. Một phần cũng do hệ thống văn bản qui phạm pháp luật chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi nên các đơn vị phải mất nhiều thời gian cho việc biên soạn, chỉnh sửa tài liệu, xây dựng quy trình ISO để triển khai thực hiện công tác kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, không ít đơn vị như nhận xét của tỉnh, dù vẫn tiến hành đánh giá nội bộ hằng năm nhưng hiệu quả đánh giá không cao, chưa có giải pháp khắc phục hay cải tiến được những điểm chưa phù hợp trong hệ thống.

Cùng đó, nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, nên lúng túng trong triển khai thực hiện; nhiều cán bộ, công chức được đào tạo, tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng lại thường xuyên bị thay đổi do luân chuyển vị trí công tác; người mới tiếp nhận chưa am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng dẫn đến khó khăn trong quá trình vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống này.

Một nguyên nhân nữa là số lượng hồ sơ giải quyết công việc chuyên môn của một số phòng, ban nhiều

dẫn đến quá tải, từ đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai, duy trì áp dụng ISO, chưa kết hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO vào quá trình giải quyết TTHC, chưa xem ISO như là một công cụ hỗ trợ cho công tác CCHC và giao khoán hoàn toàn việc triển khai áp dụng ISO cho cán bộ, công chức phụ trách, dẫn đến việc triển khai áp dụng ISO trong đơn vị chưa đồng bộ, mang tính hình thức nên không đạt hiệu quả cao.

Chính vì vậy, trong thời gian đến, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị chức năng tỉnh duy trì thường xuyên việc tổ chức các lớp đào tạo về việc xây dựng áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hằng năm.

Ngành chức năng tỉnh cũng cần theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với các cơ quan, đơn vị lâu nay áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2008 nên nhanh chóng chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sớm nhất trong thời gian đến.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong tỉnh định kỳ hằng năm phải kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO của ít nhất 30% UBND cấp xã trên địa bàn.

GIA KHÁNH

Áp dụng ISO xây dựng nền hành chính cơ sở vì dân phục vụ

2 năm qua, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã mang lại chất lượng dịch vụ công đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, khoa học, thống nhất từ cơ sở, góp phần hoàn thiện nền hành chính vì dân phục vụ.

Làm hài lòng người dân

Năm 2018, UBND Phường 1 - Bảo Lộc là 1 trong 24 UBND cấp xã đầu tiên của tỉnh được chọn làm điểm áp dụng hệ thống quản lý ISO (áp dụng ISO) vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa. Phường thường xuyên cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hệ thống tài liệu theo các quyết định ban hành TTHC, đến nay đã công bố 1 sổ tay chất lượng, 2 quy trình nội bộ, 5 quy trình chung và 149 quy trình giải quyết TTHC thuộc 17 lĩnh vực. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức nghiêm túc áp dụng các quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính vào từng lĩnh vực; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình xử lý hồ sơ, công khai, minh bạch quy trình thủ tục, các khâu xử lý giải quyết của cán bộ, công chức; tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ, kịp thời bổ sung, cải tiến, hoàn thiện các quy trình, khắc phục những thiếu sót, bất cập. Năm 2018, Phường 1, Bảo Lộc tiếp nhận 5.486

hồ sơ thì 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; năm 2019 tiếp nhận 4.580 hồ sơ thì 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; 6 tháng đầu năm 2020 tổng số hồ sơ tiếp nhận là gần 2.000 hồ sơ thì tất cả hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn... So với trước khi áp dụng ISO, việc thực hiện các TTHC tại UBND phường đã có nhiều cải tiến rõ rệt, việc giải quyết các hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa đã đi vào nề nếp, đem lại sự hài lòng cho người dân trong phường.

Ông Đàm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Chính quyền cơ sở (cấp xã) là nơi gần dân và thường xuyên tiếp xúc với người dân nhất, số lượng hồ sơ UBND cấp xã giải quyết rất nhiều, trong đó có đến 70 - 80% thủ tục người dân lấy liền, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải giải quyết ngay. Việc áp dụng ISO đã làm nên chất lượng, đảm bảo việc giải quyết các TTHC nhanh, đúng luật, đúng quy trình, đúng thời hạn, làm hài lòng người dân.



Người dân được giải thích cặn kẽ quy trình thủ tục sang nhượng, chuyển quyền sử dụng đất đai (Ảnh chụp tại bộ phận một cửa UBND xã Triệu Hải, huyện Đa Tịch).

Xây dựng nền hành chính hiện đại từ cơ sở

Thực tiễn cho thấy, việc áp dụng ISO là sự bổ sung hợp lý, cụ thể hóa thêm một bước, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ở cơ chế một cửa, bộ TTHC sẽ quy định thời gian xử lý, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân đối với một trường hợp cụ thể nào đó là 15 ngày, thì việc áp dụng ISO sẽ chỉ ra trình tự mỗi bộ phận, mỗi công chức có liên quan khi tham gia xử lý là bao nhiêu ngày trong tổng 15 ngày đó. Từ đó, có thể xác định được việc giải quyết nhanh, đúng hạn, sớm, trễ hạn thuộc về bộ phận hay

cá nhân công chức nào. Việc phân công trách nhiệm của từng cá nhân công chức phải làm gì, làm như thế nào cũng được xác định rõ ràng, cụ thể hơn. Qua đó, cán bộ, công chức đã thay đổi rất lớn về cung cách giao tiếp với dân, tạo nên một nền hành chính thân thiện, gần dân hơn, đồng thời nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc xây dựng hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đề ra đã loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện

đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian (sớm hơn hoặc đúng quy định), tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi giao dịch. Công tác kiểm soát quá trình giải quyết công việc được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử và bản giấy, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Vì vậy, việc cập nhật các thay đổi văn bản rất thuận lợi, dễ dàng tra cứu hồ sơ lưu trữ. Qua công tác đánh giá nội bộ và hoạt động xem xét của lãnh đạo hằng năm, đội ngũ cán bộ, công chức được đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm một cách khách quan hơn.

Để áp dụng ISO tại UBND cấp xã có hiệu quả hơn, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giám sát các đầu mối; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong việc áp dụng ISO vào cải cách hành chính (CCHC) tại UBND cấp xã. Các sở, phòng ban chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cũng cần kịp thời rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để làm cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh quy trình giải quyết TTHC tại cấp xã theo đúng quy định, xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân; góp phần giữ vững vị trí Lâm Đồng là tỉnh đạt chỉ số CCHC đứng đầu Tây Nguyên.

QUỲNH UYẾN

Giữ tiếng chiêng ở N'Thol Hạ

Xã N'Thol Hạ (huyện Đức Trọng) có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, thế nhưng, không còn dễ được nghe tiếng chiêng ngân trong cuộc sống hàng ngày. Việc giữ gìn văn hóa công chiêng - vì vậy mà vẫn là nỗi trăn trở của những người tâm huyết ở nơi đây.

Tình yêu của người già

Cả xã N'Thol Hạ bây giờ chỉ còn 7 người già thường xuyên tham gia vào đội công chiêng mỗi lần có dịp đi giao lưu hay thi thố. Trong đó, già Ha Oh (thôn Bon Rom) có lẽ là người lớn tuổi nhất khi đã qua 86 mùa nương rẫy, ông gắn bó với công chiêng từ những ngày niên thiếu cho đến bây giờ. Không chỉ đánh công chiêng, già Ha Oh còn biết chơi đàn T'rung, biết thổi kèn bầu. Từ những ngày tuổi thanh niên tham gia nhiệt tình vào các mùa lễ hội, nay già lại từng bước dẫn dắt đội công chiêng trẻ của xã nhà.

Từ một năm trở lại đây, sức khỏe già Ha Oh đi xuống thấy rõ. Dáng đi đã không còn nhanh nhẹn, đôi mắt không còn tinh anh, đôi tai không còn nghe rõ và lời nói cũng không còn rõ ràng. Thế nhưng, chỉ cần nhìn cách ông âu yếm và mân mê chiếc chiêng, đủ hiểu tình cảm mà cả cuộc đời ông đặt vào trong đó. Câu chuyện về sự gắn bó giữa già Ha Oh với công chiêng, chúng tôi được nghe kể bởi con gái già - chị K'Long K'Xuân. Trong ký ức tuổi thơ của chị K'Xuân, vẫn in rõ những ngày cùng cha mình tham gia lễ hội, hòa trong sự rộn ràng của dân làng là những âm thanh vang vọng cả núi rừng.



Già Kơ Să Ha July (thôn Yang Ly) được UBND tỉnh công nhận là Nghệ nhân công chiêng Tây Nguyên.

K'Xuân trước đây là Bí thư Đoàn xã N'Thol Hạ, và đến bây giờ, khi đã là bà mẹ 2 con, chị vẫn là đội trưởng nhiệt tình của đội múa xoan. Cứ như vậy bao nhiêu năm qua, trong mỗi lần biểu diễn, hai cha con già Ha Oh đều cùng nhau đứng trên sân khấu. Cha đánh công chiêng, con múa xoan, chị K'Xuân bảo rằng may mắn vì vẫn giữ được đội chiêng, đội múa để tham gia giao lưu, chỉ tiếc rằng không có nhiều hoạt động để giao lưu thường xuyên hơn.

Ở N'Thol Hạ, già Kơ Să Ha July (thôn Yang Ly) được biết đến là người vinh dự được UBND tỉnh công nhận là Nghệ nhân công chiêng Tây Nguyên vào năm 2014. Năm nay 68 tuổi, ông vẫn giữ được nét khỏe mạnh, rắn chắc của một người con núi rừng, cũng vô cùng lãng mạn khi ôm đàn ghi ta hát tặng khách, dù chỉ trước đó ít phút, mô hình vẫn còn nhể nhại trên khuôn mặt người nông dân vì đi cắt cỏ cho bò. Già July bảo rằng, từ nhỏ, ông đã có niềm yêu thích đặc biệt

với những bộ chiêng 3, chiêng 6. Cứ vậy rồi nhìn người lớn đánh để học đánh theo.

Bây giờ, những người mà ông học đã lần lượt "về với Chúa" - như cách ông nói. Thế nên, bản thân ông tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải giữ gìn văn hóa này. Ông có 5 người con và 10 người cháu, nhưng chẳng ai chịu theo ông học đánh công chiêng. "Tụi trẻ chỉ chăm chú vào ti vi, điện thoại, máy tính. Không dễ gì tìm được người hứng thú với văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngày đám cưới, đám giỗ, lễ, tết hay giáng sinh cũng không còn được nghe âm thanh vừa rộn ràng, vừa quen thuộc ấy. Lắm lúc cũng buồn" - già chia sẻ.

Thế nhưng, khi hỏi rằng già có lo lắng mai này, văn hóa công chiêng sẽ dần mai một và mất đi ngay trong chính cộng đồng dân tộc K'Ho, già July khẳng định rằng: "Cái gì cũng vậy, phải có "máu" trong người thì mới làm tốt được. Mình không thể bắt ép mấy đứa nhỏ bây giờ học đánh công

chiêng, mà phải đợi người nào thật sự có năng khiếu, có đam mê. Đó sẽ là những người kế thừa khi những người già như chúng tôi về với Chúa".

Sự kế thừa của người trẻ

Sự lạc quan và niềm tin của già July là có cơ sở. Bởi dù hiếm hoi, nhưng ở N'Thol Hạ vẫn đang có những người trẻ thật sự tâm huyết với văn hóa công chiêng, mà Phó Chủ tịch UBND xã N'Thol Hạ, anh Lê Bá Dương là một ví dụ. Anh sinh ra, lớn lên, trưởng thành và cống hiến ở ngay vùng đất này, nên phần nào hiểu rõ và trân trọng giá trị truyền thống của tiếng công, tiếng chiêng. Anh nói rằng rọt tiếng K'Ho, nên dùng chính thứ tiếng nói của bà con để thuyết phục, vận động người dân giữ gìn nét văn hóa này.

Ngay từ khi còn là Bí thư Đoàn xã N'Thol Hạ, anh Dương đã huy động thanh niên trong xã tham gia lớp học đánh công chiêng, mời các già làng trong xã đến trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy. "Chúng ta không thể quy đồng mọi thứ, giữa những sự len lỏi của nếp sống hiện đại, vẫn còn nhiều người con K'Ho muốn học đánh công chiêng nhưng không có điều kiện. Điều cần làm là phải giúp các bạn nhận ra tình yêu và niềm đam mê đó trong con người của mình" - Phó Chủ tịch UBND xã N'Thol Hạ chia sẻ.

Trong số 24 học viên ngày đó, bây giờ có 11 người biết đánh thuần thục. Và anh Dương là người Kinh duy nhất trong số đó.

Trong đội công chiêng của xã N'Thol Hạ, K'Đoan (thôn Srê Đàng) là một trong những thành

viên say mê và nhiệt tình nhất. Năm nay 30 tuổi, anh kể rằng mình tham gia đội công chiêng của xã từ năm anh 21 tuổi. Trước đó, trong nhà không có ai biết đánh công chiêng nên anh phải học từ đầu, từng chút một. K'Đoan tâm sự: "Mọi thứ với mình bắt đầu từ con số không nên cảm thấy khó lắm. Nhưng mình chỉ nghĩ, mình là người K'Ho thì phải biết đánh công chiêng, phải làm một điều gì đó để giữ lại bản sắc của dân tộc mình". K'Đoan nghĩ vậy, rồi miệt mài học tập, miệt mài rèn luyện. Sau 5 tháng anh bắt đầu biết đánh, và sau 9 năm, đến giờ K'Đoan vẫn chưa dám nhận là mình đã đánh công chiêng thuần thục.

Hiện tại, N'Thol Hạ vẫn duy trì được đội công chiêng để tham gia vào các sự kiện, lễ hội. Tuy nhiên, trên địa bàn xã chỉ còn giữ được 2 bộ chiêng 6 và một bộ chiêng 3. Mỗi lần học hay biểu diễn, đội phải đi mượn và số lượng bị hạn chế. "Một điểm hạn chế là kinh phí hoạt động hạn chế, hầu như chỉ sử dụng kinh phí từ nguồn văn hóa văn nghệ ít ỏi của xã, trang phục do các thành viên tự túc. Do không có cơ hội đi biểu diễn nên chúng tôi hầu như không có kinh phí từ nguồn xã hội hóa" - anh Lê Bá Dương cho hay.

Người trẻ nhất trong đội công chiêng xã N'Thol Hạ sinh năm 2004. Và những người như anh Dương, K'Đoan hay K'Xuân - sẽ là thế hệ tiếp nối mà già July đặt trọn niềm tin vào việc giữ gìn văn hóa truyền thống quý giá của người K'Ho. Để vượt qua những khó khăn hiện tại, tiếng chiêng sẽ còn ngân mãi trong cộng đồng người K'Ho ở N'Thol Hạ.

VIỆT QUỲNH

Di Linh bế mạc lớp truyền dạy sử dụng công chiêng



Câu lạc bộ công chiêng xã Tân Nghĩa.

Mới đây, huyện Di Linh tổ chức lễ bế mạc lớp truyền dạy sử dụng công chiêng tại xã Tân Nghĩa. Ông Trần Trường Sang - Phó Trưởng Phòng Quản lý di sản Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã về dự.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình thời tiết mưa nhiều nên trong thời gian khoảng 4 tháng, các học viên mới hoàn thành khóa học. Để thuận lợi trong công tác truyền dạy và thực hiện đúng kế hoạch của lớp học, Ban Tổ chức đã chia lớp học thành 4

nhóm và có 4 nghệ nhân trực tiếp truyền dạy.

Trong quá trình học tập, các học viên đã được các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy các động tác cơ bản như: cách cầm chiêng, đánh chiêng, cảm âm, phân nhịp; hướng dẫn kỹ thuật, cách thực hiện các động tác phù hợp với điệu múa xoan; truyền dạy các bài chiêng truyền thống trong lễ hội, các bài chiêng phổ biến trong đời sống sinh hoạt của người K'Ho...

Tại lễ bế mạc, 24 học viên thuộc 4 nhóm nói trên đã biểu diễn các bài chiêng kết hợp với điệu múa xoan khá nhuần nhuyễn.

Kết thúc khóa học, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận cho các học viên. Nhân dịp này, xã Tân Nghĩa cũng đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ công chiêng xã Tân Nghĩa, đây là câu lạc bộ công chiêng thứ 2 của huyện Di Linh.

NDONG BRÙM

Ngày hội Hiến máu tình nguyện "Giọt hồng Người đưa đò"

Ngày 13/9, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện (HMTN) với chủ đề "Giọt hồng Người đưa đò".

Đến với Ngày hội HMTN có gần 100 thầy, cô giáo và người dân trên địa bàn TP Đà Lạt đăng ký tham gia. Kết quả trong buổi sáng, điểm hiến máu cố định Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cung cấp 62 đơn vị máu cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cần máu để phục vụ cấp

cứu và điều trị, vì vậy, điểm hiến máu cố định của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày hội HMTN đáp ứng kịp thời nhu cầu cần máu cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hạt Từ Tâm trao tặng bánh mì và sữa miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đồng thời, Hội phối hợp với Nhóm thiện nguyện Quê Hương hỗ trợ 100 địa chỉ nhân đạo được cấp phát 10 kg gạo và 300 ngàn đồng tiền mặt.

AN NHIÊN



Nhóm thiện nguyện Quê Hương hỗ trợ gạo và tiền mặt cho 100 địa chỉ nhân đạo là các hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Lạt.

10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc thực hiện Chiến lược, Chương trình quốc gia về BĐG của Lâm Đồng đã được thực hiện đồng bộ, công tác tuyên truyền luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong 10 năm đã tổ chức gần 100 cuộc tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện BĐG; phát hành tờ rơi, áp phích với các thông điệp về BĐG tuyên truyền đến tận xã, phường, thị trấn,... nhằm nâng cao hiểu biết về giới và lồng ghép giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngoài ra, đã thực hiện in trên 17.500 cuốn tài liệu tuyên truyền, 47.315 tờ gấp hỏi - đáp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; trên 55.000 tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới; 15.000 tờ gấp Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; nhân bản 3.240 đĩa tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; in trên 1.300 số ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 47.500 biểu mẫu báo cáo chỉ số thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình cấp phát về cơ sở để thu thập lưu trữ thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện lắp đặt, thay mới 16 pano, 350 hộp đèn; in và treo trên 12.000 m² băng

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới (BĐG) của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 để ra.



Ngày càng có nhiều nữ CNVCLĐ được khen thưởng trên nhiều lĩnh vực.

rôn, trên 10.700 phướn các loại; tổ chức 75 buổi tuyên truyền cô động xe loa lưu động; đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thực hiện 82 phóng sự truyền hình, 82 chuyên trang chuyên mục trên Báo Lâm Đồng... để tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng đó, trong 10 năm qua, Lâm Đồng cũng đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động để thực hiện BĐG trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, ý thức nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con

cái ngày càng thể hiện rõ nét, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội cống hiến năng lực cho công tác xã hội. Những năm gần đây, số vụ bạo lực gia đình tại các địa phương trong tỉnh đã giảm đáng kể, các vụ bạo lực gia đình được hòa giải ngay tại cơ sở và giải quyết kịp thời. Đặc biệt, nhận thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của người dân được cải thiện đáng kể. Nếu như năm 2010 toàn tỉnh xảy ra 755 vụ, thì đến năm 2015 còn 369 vụ, đến hết năm 2019, giảm còn 294 vụ bạo lực gia đình trên toàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 606 câu lạc bộ phòng, chống bạo

lực gia đình, trong đó có 50 câu lạc bộ điểm do tình hỗ trợ thành lập; 276 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình...

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu 1 của Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 về "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị", thời gian qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, lý luận chính trị, kỹ năng giao tiếp hành chính, ngoại ngữ, tin học,... nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Hiện, tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng; nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị về BĐG, về vai trò, vị trí của phụ nữ ngày càng được nâng lên; các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; Luật BĐG được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ ở các

cấp, các ngành, đảm bảo tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ nữ ngày càng được quan tâm đúng mức, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được chuẩn hóa, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Những chính sách ưu đãi của Nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề, giảm nghèo... đã đến với phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số. Các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã có những hoạt động cụ thể phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số đối với nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng Quỹ "Vì phụ nữ nghèo", Quỹ "Tương trợ", Quỹ "Giúp nhau" cho nữ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) vay không tính lãi khi gặp khó khăn; thăm hỏi nữ CNVCLĐ những dịp ốm đau, hiếu hi... Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng tháng đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh, trong đó dành sự quan tâm đến đối tượng là lao động nữ...

THY VŨ

Đúng nhu cầu - tăng hiệu quả

Đào tạo nghề để chủ động trong sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập và cải tạo đời sống. Đó là mục tiêu của huyện Lâm Hà khi thực hiện các lớp đào tạo nghề nông thôn. Việc xác định trúng mục tiêu đào tạo, đúng nhu cầu của người dân đã giúp địa phương này có những phương án triển khai hiệu quả.

Huyện Lâm Hà xác định đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng góp phần từng bước cải thiện mức sống của người dân. Bởi vậy suốt 10 năm qua, địa phương này đã có nhiều nỗ lực để các lớp đào tạo nghề thực sự đáp ứng đúng nhu cầu người dân và tác động trực tiếp đến những thay đổi về kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lâm Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Từ đó, người dân nhận thức tốt hơn các nội dung, chính sách và tham gia các lớp học. Bà Nguyễn Thị Năm - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lâm Hà cho biết: Trước khi triển khai công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, cán bộ phụ trách công tác này phải bám sát các địa bàn, tiến hành khảo sát để nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, nhất là ở các địa bàn

đang xây dựng nông thôn mới, xã vùng sâu vùng xa. Trên cơ sở đó, huyện xây dựng kế hoạch, mở lớp đào tạo nghề theo ngành, nghề phù hợp và đề bà con chủ động đăng ký. Tuy nhiên, lượng học viên cũng trong giới hạn nhất định, ưu tiên các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người bị thu hồi đất sản xuất, bộ đội xuất ngũ, người hoàn lương. Những thao tác trên đã giúp tỷ lệ người dân theo học các lớp đào tạo nghề cơ bản đúng với đơn đăng ký. Không có tình trạng đi học để lấy tiền trợ cấp của Nhà nước. Những năm gần đây, việc mở các lớp đào tạo nghề tận thôn, buôn đã tạo thêm nhiều thuận lợi để người dân theo học.

Theo số liệu thống kê từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lâm Hà, từ năm 2010 đến nay, đã có hơn 160 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn được mở với hơn 4 ngàn học viên tham gia. Các nghề được đào tạo gồm: trồng, chăm sóc cà phê; sửa chữa máy nông nghiệp; chăn nuôi gà, heo,



Thông qua các lớp đào tạo nghề nông thôn, bà con DTTS ở thôn Hang Hót, xã Mê Linh đã làm chủ được kỹ thuật nuôi tằm mang lại hiệu quả cao.

bò; đan móc len, mây tre đan; kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm; may công nghiệp, đan len công nghiệp; trồng rau, hoa công nghệ cao và trồng, chăm sóc cây hồ tiêu, với tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí từ Trung ương, của tỉnh, Lâm Hà là địa bàn tiêu biểu trong tỉnh bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện việc đào tạo nghề nông thôn.

Chị KLong K'Binh, một trong những hộ nuôi tằm tiêu biểu hiện nay ở thôn Hang Hót, xã Mê Linh cho biết: "Khi bắt đầu nuôi tằm do không biết các loại phân và cách bón phân cho cây dâu nên cây dâu

cho năng suất thấp. Việc chăm sóc tằm không đúng kỹ thuật nên việc tằm chết hay tằm không tạo kén diễn ra rất nhiều. Sau khi được học những kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm, bà con nắm bắt được kỹ thuật, nhờ vậy cả trồng dâu và nuôi tằm đều có năng suất cao hơn". Còn đối với bà Nguyễn Thị Năm, một hộ nuôi heo trú tại thị trấn Đình Văn, việc tham gia các lớp đào tạo nghề giúp bà con rất nhiều kỹ thuật trong chăn nuôi. Nhất là cách sử dụng các loại thuốc phòng bệnh, để tránh các dịch bệnh có thể phát sinh trên đàn heo.

Chính những hiệu quả thiết thực đó, nên những năm qua, nhận thức

của người dân về các lớp đào tạo nghề nông thôn ngày càng chuyên biến tích cực. Sau khi học nghề, nhiều lao động đã áp dụng có hiệu quả vào phát triển sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn không ít bộ phận người học chưa nhận thức đầy đủ về việc đào tạo nghề, ít quan tâm đến đầu ra; một số nghề lao động có thu nhập không cao vẫn phải đào tạo. Một số xã, thị trấn chưa thật sự quan tâm đến công tác đào tạo nghề nông nghiệp tại địa phương, công tác tổ chức tuyên truyền về các chính sách dạy nghề của Nhà nước đối với Nhân dân, chưa chuyên sâu và thường xuyên. Việc triển khai dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn còn một số bất cập như cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghề còn hạn chế, đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu. Lao động tham gia học nghề là nông dân, trình độ học vấn không đồng đều, địa bàn xã rộng, điều kiện đi lại khó khăn.

Những khó khăn đó huyện Lâm Hà đã nhìn nhận rõ và xác định những giải pháp tháo gỡ cụ thể trong thời gian tới. Dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đang tiếp tục chứng minh là một chủ trương đúng đắn và quan trọng, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao sức lao động và tạo điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

HOÀNG MY

Giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Những năm gần đây, tình trạng nghiện ma túy đang trở thành vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đức Trọng, hiện nay tình hình nghiện ma túy trên địa bàn càng ngày càng phức tạp. Toàn huyện có 280 đối tượng có hồ sơ quản lý người nghiện ma túy với độ tuổi từ 14 tuổi trở lên, còn lại rất nhiều đối tượng nghiện chưa được quản lý.

Trước tình hình đó, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiên quyết phòng, chống tệ nạn ma túy; trong đó, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều mô hình thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ở 15 xã, thị trấn.

Trên cơ sở số người nghiện quản lý, UBND các xã, thị trấn tổ chức phân loại tình trạng nghiện, tư vấn người nghiện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp. Trong đó, quan tâm vận động người mới nghiện ma túy lựa chọn hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy; đồng viên người nghiện, thân nhân người nghiện ma túy chọn các hình thức cai nghiện tự nguyện. Bởi các hình thức này phù hợp với người mới sử dụng ma túy, tạo tâm lý không mặc cảm, tự ti, nâng cao trách nhiệm bản thân, gia đình và người nghiện; đồng thời huy động trách nhiệm của cộng đồng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện.

Mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có nhiều ưu điểm, như: góp phần thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện vì có sự tham gia của hệ thống chính trị, đoàn thể tại địa phương; tạo điều kiện cho những người nghiện tiếp cận với các hình thức, biện pháp cai nghiện tại cộng đồng; giúp người nghiện không bị cách ly khỏi xã hội, không gián đoạn

Không bị cách ly với gia đình, cộng đồng dân cư, cai nghiện tại gia đình - cộng đồng không chỉ giúp người nghiện ở Đức Trọng giảm được sự mặc cảm, tự ti mà còn phát huy được vai trò trách nhiệm của gia đình với bản thân, từ đó giúp họ ý thức và quyết tâm từ bỏ ma túy.



Đội công tác xã hội đi tuyên truyền không sử dụng ma túy trong cộng đồng ở Đức Trọng.

học tập, việc làm; giám sự kỳ thị và tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy rất lớn...

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, huyện cũng đã quan tâm về chế độ miễn giảm, hỗ trợ kinh phí trong thời gian cai nghiện tập trung cắt con tại cơ sở điều trị đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Cụ thể, miễn 100% các khoản đóng góp cho người nghiện thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người chưa thành niên, thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, bị nhiễm HIV/AIDS, người không có nơi cư trú nhất định; hỗ trợ 50% các khoản đóng góp cho các người nghiện còn lại. Đây là mức hỗ trợ cho các chi phí về tiền ăn, tiền thuốc điều trị cắt con nghiện, chi phí khám sức khỏe, các xét nghiệm khác. Ngoài ra, người hoàn thành cai nghiện được tư vấn về vấn đề tâm lý, sức khỏe, thăm nắm nhu cầu về dạy nghề, vay vốn kinh doanh sản xuất, tạo việc làm ổn định, đã góp phần hạn chế người tái nghiện.

Giai đoạn từ 2016 - 2020, Đức Trọng đã tổ chức cai nghiện ma túy cho 354 lượt người nghiện với nhiều hình thức, đạt trên 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý trên địa bàn; trong đó, cai nghiện tại gia đình - cộng đồng 27 người (cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng 6 người và cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng 21 người).

Bên cạnh những thuận lợi, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn như: gia đình người nghiện không tự giác khai báo tình trạng nghiện của người thân, không đăng ký các hình thức cai nghiện. Thậm chí, có gia đình dù đã đăng ký cho con em cai nghiện, song chỉ một thời gian ngắn lại nản chí, vì chưa xác định được việc cai nghiện đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn không chỉ của chính bản thân người nghiện, sự hỗ trợ từ địa phương mà còn rất cần sự chăm sóc, theo dõi, quản lý, giám sát từ phía gia đình trong suốt quá trình cai nghiện. Mặt khác, công tác phối hợp của các đơn vị trong quản lý, giáo dục người nghiện ma túy chưa

được quan tâm đúng mức, môi trường cộng đồng ở Đức Trọng còn nhiều phức tạp, không đảm bảo tốt các điều kiện thuận lợi để người nghiện ngưng tiếp xúc, ngưng sử dụng ma túy và tiến đến cai nghiện thành công.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Trọng cho biết: Nhìn chung việc triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Mặc dù số lượng người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng vẫn còn ít so với người nghiện trên địa bàn; song bước đầu cho thấy các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc vận động người nghiện tham gia hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được các đoàn thể, thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện, ban nhân dân tổ dân phố, thôn cùng chung tay, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình và người nghiện tự nguyện khai báo tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nguyên cho biết thêm, trong thời gian tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện sẽ phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê người nghiện, tổ chức cập nhật thường xuyên hơn để quản lý và tổ chức hình thức cai nghiện phù hợp. Đội công tác xã hội tình nguyện các xã, thị trấn tích cực phân công cụ thể thành viên trong việc vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, đồng viên người nghiện khai báo nghiện và đăng ký cai nghiện; đồng thời, tham gia quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

HOÀNG YÊN - NGỌC NGÀ

100 tỷ đồng triển khai cấp bách 2 dự án thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất các bộ, ngành Trung ương bố trí khoảng 100 tỷ đồng kinh phí triển khai cấp bách 2 dự án thủy lợi phòng chống, giảm nhẹ hạn hán trên địa bàn.

Cụ thể, dự án 55 tỷ đồng kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi Đắc Lô (huyện Cát Tiên) và Đa Đòn (huyện Lâm Hà), đảm bảo năng lực tưới tiêu trên tổng diện tích 3.030 ha đất canh tác quanh vùng. Và dự án 45 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa 2 hồ chứa nước La Ôn và Kon Rum (huyện Di Linh) với nhiệm vụ cấp đủ lượng nước tưới tiêu cho 315 ha đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Các công trình thủy lợi cần nâng cấp, sửa chữa cấp bách nói trên đang trong hiện trạng lòng hồ bị bồi lắng, hệ thống kênh băng đất thường xuyên bị sạt lở, không đủ dung tích trữ nước tưới tiêu cho cây trồng trong mùa hạn hán...

VĂN VIỆT

Lâm Hà hỗ trợ 1,3 tỷ đồng tái canh trên 400 ha cà phê

Theo UBND huyện Lâm Hà, trong triển khai thực hiện chương trình tái canh, ghép cải tạo cà phê trên địa bàn (tính từ năm 2016 đến nay), huyện đã hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng tái canh trên 400 ha cà phê vối, trồng mới cà phê catimor, cà phê chè thực sinh ở các vùng chuyên canh cây cà phê trên địa bàn.

Riêng năm 2020, cả huyện đã tái canh 15,5 ha cà phê vối, với kinh phí hỗ trợ 74 triệu đồng. Trong thời gian tới, huyện Lâm Hà tiếp tục chỉ đạo các địa phương khảo sát diện tích cà phê già cỗi có nhu cầu tái canh để có biện pháp chuẩn bị nguồn vốn thực hiện. Đồng thời, Phòng Nông nghiệp huyện sẽ triển khai hướng dẫn nông dân thực hiện tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, thu gom, xử lý rế, thân cây cà phê sau khi nhổ bỏ, xử lý đất trước khi trồng, áp dụng luân canh cây trồng theo quy trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

C.PHONG

Thông qua đề án công viên cây xanh xã Hiệp An

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng vừa chủ trì cuộc họp thông qua đề án công viên cây xanh xã Hiệp An.

Cụ thể, công trình cây xanh trên có quy mô đầu tư gồm san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường nội bộ, lát gạch; trồng cây xanh; hệ thống chiếu sáng; hệ thống tưới bán tự động toàn bộ diện tích... Công viên cây xanh Hiệp An có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng. Công trình được xây dựng sẽ góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

N.MINH

Mở 13 lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an xã bán chuyên trách



Công an tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho 56 công an xã bán chuyên trách tại huyện Cát Tiên.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Lâm Đồng mở lớp đầu tiên trong kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an xã

bán chuyên trách năm 2020. Lớp đầu tiên được mở tại Cát Tiên với 56 đồng chí công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tham gia.

Mục đích nhằm tiếp tục góp phần nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an xã, nhất là các đồng chí bán chuyên trách, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, giúp cho đội ngũ công an xã bán chuyên trách nâng cao bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng bản lĩnh, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, củng cố lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tập huấn cho 1.641 đồng chí công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh với 13 lớp. Nội dung tập huấn cho học viên nắm vững 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 về công tác xây

dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO và kỹ năng tiếp xúc với Nhân dân; phương pháp giải quyết các vụ việc phạm pháp xảy ra tại địa bàn xã. Chuyên đề 2 về công tác tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; công tác bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, người đầu thú tự thú; công tác lập biên bản, lấy lời khai ban đầu; bảo vệ hiện trường, thu giữ, tạm giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Chuyên đề 3 về kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy. Chuyên đề 4 về công tác tham mưu, phối hợp nắm hộ dân, nắm người (nhân khẩu) tại địa bàn cơ sở; phục vụ thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chuyên đề 5 về công tác đảm bảo an ninh, dân tộc, tôn giáo, phòng chống phản động, khủng bố và các vấn đề xã hội khác ở địa bàn cơ sở; kinh nghiệm đấu tranh với các cuộc biểu tình, gây rối mất an ninh trật tự.

AN NHIÊN

Toàn tỉnh có 145 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản

Theo tổng hợp của ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện nay mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác đang được chú trọng đẩy mạnh phát triển và chiếm ưu thế trong ngành nông nghiệp của tỉnh ta.

Tính đến tháng 8/2020, toàn tỉnh có 3 liên kết hợp tác xã (HTX), 324 tổ hợp tác (THT), 953 trang trại. Các trang trại tập trung chủ yếu lĩnh vực sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi; cụ thể, có 373 trang trại trồng trọt, 534 trang trại chăn nuôi; 2 trang trại thủy sản và 42 trang trại tổng hợp.

Đồng thời, toàn tỉnh hiện có 145 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, với sự tham gia liên kết của 87 doanh nghiệp, 54 HTX, 36 THT và 15.800 hộ nông dân.



Vườn dưa lê Hàn Quốc của Trang trại Hoa Thắng Thịnh (Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

Đặc biệt, một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp hình thành loại hình du

lich nông nghiệp đã và đang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước ưa thích lựa chọn... **T.D.HỒNG**

Chuyển giao 4 đề tài khoa học và công nghệ

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chuyển giao, ứng dụng 4 đề tài khoa học công nghệ đã được nghiệm thu của các sở, ngành, doanh nghiệp, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Trong đó, 3 đề tài nghiên cứu về khả năng ra hoa, tạo hạt của cây Sâm Ngọc Linh invitro tại Đà Lạt (Ban

Quản lý Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt); xây dựng quy trình sản xuất trà túi lọc lá húng chanh theo y học cổ truyền và đánh giá tác dụng sản phẩm (Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng); quy trình công nghệ sản xuất cao khô từ lá dâu tằm (Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng).

Còn lại 1 đề tài "Đánh giá công tác phòng chống thiên tai có nguồn gốc từ khí tượng, thủy văn xây ra trước năm 2015, đề xuất giải pháp đến năm 2030" (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Khí tượng thủy văn Lâm Đồng).

MẠC KHÀI

12,8 tỷ đồng xây dựng công trình giao thông nội đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, từ đầu năm 2020 đến nay, Sở này đã giải ngân hơn 12,8 tỷ đồng xây dựng 3 công trình giao thông nội đồng phục vụ sản xuất cho các hợp tác xã trên địa bàn.

Đây là nguồn vốn xây dựng cơ

sở hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020, trong đó nguồn vốn ngân sách hỗ trợ gần 10,7 tỷ đồng và nguồn vốn hợp tác xã đối ứng hơn 2,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã và đang triển khai 19 dự án liên kết chuỗi cho hợp tác xã, tổng kinh phí hơn 25,2 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến đầu tháng 9/2020 đạt hơn 8,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 32,5%.

VŨ VĂN

Lập dự án ổn định dân cư tự do xã Đan Phượng

Dự án ổn định dân cư tự do xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà vừa được thiết lập với tổng kinh phí thẩm định gần 356,7 triệu đồng, dự kiến triển khai hoàn thành trong 2 năm tới.

Theo đó, dự án xây dựng 8 tuyến đường giao thông nông thôn loại B với tổng chiều dài 13.100 m, chiều rộng nền đường 5 m, mặt đường

3,5 m, lề đất mỗi bên 0,75 m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá dày 18 cm.

Hệ thống cấp điện cũng được đầu tư lắp đặt mới 6.050 m đường dây trung thế và 14.000 m đường dây hạ thế, 9 trạm biến áp 50kVA.

Tại Trường Mầu giáo Đan Phượng 2 còn xây dựng 6 hạng mục phòng

học, phòng giáo viên, phòng giáo dục thể chất, khu bếp ăn với tổng diện tích sàn 856 m².

Riêng hồ chứa nước Thống Nhất được sửa chữa, nâng cấp dung tích chứa nước từ 17.600 m³ tăng lên 87.840 m³, tương ứng với khả năng tưới tiêu từ 20 ha mở rộng đến 84 ha.

VĂN VIỆT

Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Giới tính/ Dân tộc	Tình trạng sức khỏe	Đối tượng	Tên cơ sở nuôi dưỡng	Địa chỉ - Số điện thoại của cơ sở nuôi dưỡng
1	Nguyễn Ánh Tuyết	22/8/2009	Nữ/Kinh	Bình thường	Trẻ bị bỏ rơi	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác	178 Trần Bình Trọng, thôn Thanh Xuân 1, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ĐT: 0975498310

Trẻ được đưa vào Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác nuôi dưỡng khi trẻ em khoảng 9 tuổi. Đây là trường hợp đặc biệt, có thể trẻ em bị thất lạc cha mẹ đẻ. Sở Tư pháp đã tiếp xúc với trẻ em Nguyễn Ánh Tuyết để tìm hiểu thông tin gia đình gốc của trẻ em. Qua tiếp xúc trẻ chỉ nhớ được trước kia trẻ em có tên là Trà My và một số thông tin không rõ ràng về cha mẹ.

Thông tin liên lạc: Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ĐT: (0263) 3540723, để được hướng dẫn thủ tục nhận lại trẻ em.

Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận và không có người trong nước xin nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình bị hỏa hoạn

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Lạc Dương vừa đến thăm gia đình ông Rơ Ông Ha Tham ở thôn Lán Tranh, xã Đưng Knob, huyện Lạc Dương trong vụ hỏa hoạn vừa qua.

Tại đây, ông Võ Ngọc Hiệp đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của gia đình ông Rơ Ông Ha Tham sau vụ hỏa hoạn, chia sẻ với những đau thương mất mát mà gia đình vừa trải qua; đồng thời đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ gia đình xây cất căn nhà mới. Để tạo điều kiện cho gia đình ông Rơ Ông Ha Tham sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ông Võ Ngọc Hiệp yêu cầu chính

quyền địa phương tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình ông Ha Tham làm lại nhà, sớm có nơi ăn chốn ở.

Trước đó, vào tối 6/9, căn nhà gỗ mới đưa vào sử dụng được hai tháng của gia đình ông Rơ Ông Ha Tham đã xảy ra hỏa hoạn khiến con trai ông là Kơ Dong Ha Đăn (18 tuổi) bị thiệt mạng và căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, các cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Dương đã kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong huyện tích cực vận động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình ông Ha Tham sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. **SARA**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO

Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng có kế hoạch in lịch như sau:

- Lịch đại:** số lượng: 17.000 bộ.
- Lịch Siêu cực đại:** số lượng: 1.500 bộ.

Các đơn vị có nhu cầu cung ứng lịch, xem chi tiết trên **website: www.xosodalat.com.vn** hoặc liên hệ **Phòng Kinh doanh Công ty**, điện thoại: 02633.827.753 để biết thêm chi tiết.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ V/v Cung cấp 100 Cọc dây giăng nhà ga cho Cảng HK Liên Khương

Cảng Hàng không Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp Cọc dây giăng nhà ga; đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1, Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu chi tiết về Cọc:
- + Vật liệu: Thép không gỉ (SUS#304), chân đế có lớp nhựa HDPE.
- + Chiều cao trụ: 980 mm; đường kính đầu cột: 74 mm; đường kính cột: 50.8 mm, đường kính chân đế: 360 mm; kết nối 4 hướng.
- Yêu cầu chi tiết về băng tải:
- Dây màu xanh dài trên 2 m, chiều dài băng tải: 2.000 mm, có in hàng chữ theo yêu cầu của Cảng HK Liên Khương.
- Chất lượng hàng nhập khẩu từ các nước trong khu vực, mới 100%.
- Tổng trọng lượng: 10 kg ± 3
- Thời gian, địa điểm giao hàng: 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, giao hàng tại Văn phòng CHK Liên Khương.
- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế; bằng VNĐ).
- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng.

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan/đơn vị tham gia, đóng dấu (nếu có); Hồ sơ chào giá có hiệu lực 30 ngày từ ngày đóng thầu.

2, Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 11/9 đến 16h00 ngày 15/9/2020.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: Hạn chót đến 16h00 ngày 15/9/2020.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Cảng Hàng không Liên Khương Quốc lộ 20 - TT. Liên Nghĩa - H. Đức Trọng - T. Lâm Đồng. Tel: 02633 843802; Fax: 02633 843500; Email: vanthudli@gmail.com

Các chi dẫn khác:

- Thời điểm mở thầu: ngày 16/9/2020.

Trân trọng kính chào!